
 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 ผลด าเนินการ อภ. 

ไทยโพสต ์เดลินิวส์

กรงุเทพธรุกจิ ไทยรัฐ 
ผู้จัดการออนไลน ์

 
 

    -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. แถลงข่าวผลการด าเนินงานปี 2560 และทศิทางการ

ด าเนินงานในอนาคต ว่า ปี 2560 อภ.มยีอดจ าหน่าย 15,905 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว 750 ล้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ 4.95 แบ่งเป็นยาอภ. 7,300 ล้านบาท ยาผู้ผลิตอื่น 8,605 ล้านบาท เป็นยอดกระจายยาเชิง

สงัคมคอืมผีู้ผลิตน้อยหรือไม่มี ผู้ผลิตในประเทศถงึ 11,563 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 73 ของผล

ประกอบการ เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว 1,189 ล้านบาท 
    สิ่งที่จะเดนิหน้าต่อม ี 3 เรื่อง  คอื 1.โครงการวิจัย พัฒนา และก่อสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเรง็ 

คาดว่าจะท าให้ราคายาลดลง 50% ผู้ป่วยเข้าถงึยามากขึ้น ล่า สดุได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืกบั 

ปตท. ศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโรงงานคาดว่าใช้งบประมาณ 1,500 ล้านบาท 2.โครงการก่อสร้าง

โรงงานผลิตยารังสติระยะที่ 2 ที่ อ .ธญับุรี จ .ปทุมธานี เพ่ือผลิตยาน า้รับประทาน ยาครีม ยาขี้ผึ้ ง ยา

ปราศจากเชื้อ ยาน า้ใช้ภายนอก ยาฉี ด และยาเมด็ รวมทั้งคลังส ารองวัตถุดบิและอปุกรณ ์งบประมาณ 

5,607 ล้านบาท คาดจะเริ่มก่อสร้างได้ปลายปี 2561 แล้วเสรจ็ใ นปี 2564 และ 3.โครงการเกี่ยวกบั

ผลิตภัณฑจ์ากสมุนไพร โดยมุ่งเน้นวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑท์ี่เป็นสารสกดัจากสมุนไพร  ทั้งยาเดี่ยว 

สมุนไพรต ารับ ที่มคีวามต้องการใช้สงูในระบบสขุภาพของประเทศและตลาดโลก โดยจะก่อสร้างโรงงานสาร

สกดัสมุนไพรงบประมาณ 717 ล้านบาท ที่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี และจะท าโครงการเกษตรพันธ ์ (Contact 
Farming) พืชสมุนไพร เพ่ือให้ได้วัตถุดบิที่มสีารส าคญัได้มาตรฐาน ปริมาณเพียงพอและต่อเนื่อง 
     นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อภ. กล่าวว่า ใน  30 ปีข้างหน้า คาดว่าคร่ึงหนึ่งของมูลค่ายาในประเทศไทย จะ

เป็นยามะเรง็ แต่ ขณะนี้ ไทยยังไม่มศีักยภาพในการผลิต  ดงันั้นตั้งเป้า  5 ปี จะมยีามะเรง็ในราคา

สมเหตสุมผล โดยจะพัฒนา  การถ่ายทอดเทคโนโลยี และร่วม มอืกบัปตท .ในการเช่าสถานที่ส ร้าง

โรงงานผลิต ซึ่งจะท าให้ราคายาลดลง 50% ผู้ป่วยเข้าถงึยาได้มากขึ้น ประเทศไทยมคีวามมั่นคงด้านยา และ

ระยะสั้นใน 2 ปี อภ .จะมกีารน าเข้าเพ่ือจ าหน่ายและแบ่งบรรจุภัณฑ ์ ท าให้ผู้ป่วยไทยสามารถเข้าถงึการ

รักษามากขึ้น  

กรงุเทพธรุกจิ 
ผู้จัดการออนไลน ์

   -เสนอข่าว ภก.จักกฤษณ ์ประไพพิทยาคุณ รอง ผอ .อภ. กล่าวว่า โครงการวิจัยพัฒนาและก่อสร้าง

โรงงานผลิตยามะเรง็ จะผลิตยาใน 2 กลุ่ม คอื 1.กลุ่มยามะเรง็ ที่เป็นยาเคมบี าบดัชนิดเมด็และฉีด ซึ่งออก

ฤทธิ์ทั่วร่างกาย และ 2.กลุ่มยามะเรง็รักษาแบบจ าเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเรง็ ทั้งชนิดเมด็และยา ฉีดชีววัตถุ 

แผนการด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 น าเข้าเพ่ือจ าหน่ายและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ ์ภายใน 2-4 ปี 

ควบคู่กนัไปกบัการวิจัยและพัฒนายา ระยะที่ 2 การก่อสร้างโรงงาน ใช้เวลา 4-5 ปี และระยะที่ 3 

ด าเนินการผลิตเพ่ือจ าหน่ายด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ  8 ปี คาดว่าจะสามารถผลิตในระดบั

อตุสาหกรรมเพ่ือจ าหน่ายได้ในปี 2568 

 เลือกตั้งบอรด์แพทยแ์ผนไทย 

เวบ็ไซตเ์ดลินิวส ์
 
 

    -เสนอข่าว เครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์แผนไทย น าโดย  นายสกุเกษม อามระดษิ อดตี

กรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาร่างพ .ร.บ.สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  และโฆษกเครือข่ายฯ และนายชุม

สนัต ์ฉายภักด ีอดตีกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาร่างพ .ร.บ.สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เดนิทางมายื่น

หนังสอืถงึรมว .สธ. ขอให้พิจารณาสั่งการให้ชะลอการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพแพทย์แผนไทย เพ่ือ

ตรวจสอบความโปร่งใสก่อน โดยม ีนพ.กติตศิักดิ์ กลับด ีที่ปรึกษารมว.สธ. เป็นผู้รับมอบ 
    นายสกุเกษม ให้สมัภาษณว่์า การเลือกตั้งกรรมการสภาแพทย์แผนไทยเมื่อปี 2559 มปัีญหาเรื่องความ

ไม่โปร่งใส ท าให้ศาลปกครองสั่ งให้เป็นโมฆะ ล่าสดุการเลือกตั้งปี 2561 มีปัญหาส่อเค้าไม่โปร่งใสเรื่อง

บญัชีรายชื่อผู้มสีทิธเิลือกตั้งซ า้ซ้อน บางรายชื่อตกหล่น มกีารแนบดนิสอ 2 บไีปให้ซึ่งสามารถลบได้ อกีทั้ง

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2561 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3     โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th/iprg/ 
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                                                             สรุปข่าววันที ่14 กุมภาพันธ์ 2561 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

กรรมการการเลือกตั้ง บางคนเคยเป็นกรรมการในชุดที่เกดิปัญหาเมื่อปี 2559 หากยังไม่มกีารตรวจสอบ
เรื่องเหล่านี้  แล้วรมว.สธ.ลงนามรับรองการเลือกตั้ง อาจท าให้เกดิปัญหาในแง่กฎหมายตามมาได้ 

 คืบหนา้รอ้งรพ.ในจ.พษิณุโลกท าลูกเสียชีวิต 
มตชินออนไลน ์
ผู้จัดการออนไลน ์

 
 

    -เสนอข่าว ผศ.นพ.จตวุิทย์ หอวรรณภากร ประธานคณะกรรมการไกล่เกล่ีย รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เปิดเผยกรณ ีด.ญ.พิชญาภรณ ์สามโพธิ์ส ีลูกสาววัย 1 ขวบ 8 เดอืน ของนายวิชัย สามโพธิ์สี  เจ้าหน้าที่เปล 

รพ.ก าแพงเพชร และนางรัตนา สามโพธิ์ส ีผู้ช่วยพยาบาล รพ .ก าแพงเพชร เสยีชีวิตหลังมารับการรักษา

อาการปากเบี้ยวที่รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และเสยีชีวิตเมื่อวันที่ 9 ก.พ. ว่า สาเหตขุองการเสยีชีวิตยังอยู่ใน

ขั้นตอนการสบืสวน  ได้น าเลือดส่งไปตรวจหาสาเหตอุย่างละเอยีด  ใช้เวลาประมาณ 2 สปัดาห์ เพ่ือน ามา

วินิจฉัยร่วมกบัผลชันสตูรศพที่จะใช้เวลาประมาณ 1 เดอืน ทมีผู้บริหารและคณะแพทย์ได้เดนิทางไปแสดง

ความเสยีใจและฟังพระสวดอภิธรรม พร้อมแจ้งสทิธกิารช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรา 41 ควบคู่ไปกบัเงิน

เยียวยาจากคณะแพทย์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวรที่พิจารณาให้เตม็ที่ตามความเหมาะสม 
     นางรัตนา สามโพธิ์ส ีกล่าวว่า ทางรพ.ได้มาร่วมงานศพ แสดงความรับผดิชอบและเสยีใจ พร้อมให้การ

เยียวยา และบอกว่าก าลังรอผลตรวจชันสตูรหาสาเหตกุารเสยีชีวิต ส่วนที่ไม่อธบิายสาเหตกุารเสยีชีวิตในช่วง

นั้น เป็นเพราะแพทยร์ู้สกึเสยีใจและท าใจไม่ได้ พร้อมกบัขอโทษ 

 พ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล ์

ข่าวสด เดลินิวส ์

สยามรัฐ แนวหน้า 
สวท. ส านักข่าวไทย 

ทวีีทุกช่อง 

 

    -เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกลัยะ รองนายกฯ นพ .ปิยะสกล สกลสตัยาทร รมว .สธ. พร้อมด้วย 

'กระแต อาร์ สยาม ' น าคณะเข้าพบ นายกฯ พร้อม จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง 1 ทศวรรษ พ .ร.บ.ควบคุม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 2551 โดยนายกฯ ได้ร่วมปักธงแสดงสญัลักษณค์วามรัก ความห่วงใย และปรารถนา

ด ีจากรัฐบาลสู่เยาวชนและสงัคมผ่านกจิกรรมดงักล่าว 

ข่าวสด     -เสนอข่าว ศ.ดร.บรรเจิด สงิคะเนต ิผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ร่วมยกร่างพ .ร.บ.เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ.2551 กล่าวในงานเสวนา '1 ทศวรรษแห่งการปกป้องสงัคมและสขุภาพ ' ว่า พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ มข้ีอก าหนดตั้งแต่ต้นทาง  ตามหลักการว่าจะกระทบกบักฎหมายของกระทรวงหรือทบวงอื่น

ไม่ได้ ซึ่งตอนแรกมข้ีอเสนอห้ามการโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดเช่นเดยีวกบับุหร่ี แต่มกีารต่อรอง

จากกลุ่มธรุกจิให้สามารถโฆษณาได้ภายใต้ขอบเขต ท าให้เป็นปัญหาในเรื่องโฆษณาเช่นทุกวันนี้  
   ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ ์นายกแพทยสมาคม กล่าวว่า เมื่อใช้พ.ร.บ.ดงักล่าวมาแล้ว 10 ปี ควรปรับปรงุให้

ทนัยุคสมยั โดยเฉพาะ เรื่องการโฆษณา เพราะปัจจุบนั เป็นยุคดจิิตอล การควบคุมขอบเขตการโฆษณาทาง

โซเชียลมีเดยีจึงต้องชัดเจน  นอกจากนั้น  ต้องเพ่ิมประสทิธภิาพการท างานของคณะกรร มการเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์จังหวัดให้ควบคุมจริงจัง    

 
มตชิน 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน ์
 
 

ธรรมาภิบาลระบบยา 
    -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค ์รองปลัด  สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมเชิงปฏบิตักิาร

ความร่วมมอืการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา แก่ผู้แทนบริษัทยา สมาคมวิจัยและผลิตเภสชัภัณฑ ์สมาคม

ไทยอตุสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบนั  สมาคมธรุกจิเวชภัณฑส์ตัว์ และ รพ.ต่างๆ ว่า สธ .ได้ผลักดนัการ

ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผุลในทุกภาคส่วน โดยมเีป้าหมายในปี 2560-2564 

รพ .ผ่านเกณฑก์ารใช้ยาอย่างสมเหตผุลไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 80 และรพศ ./รพท .ลดปริมาณการใช้ยา

ปฏชิีวนะ ร้อยละ 20 ลดการเจบ็ป่วยจากเชื้อดื้อยา  ร้อยละ 50 ส่วนเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลระบบยา 

อยู่ระหว่างปรับปรงุเกณฑจ์ริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการจัดซื้อ  จัดหา  และการส่งเสริมการขายยาและ

เวชภัณฑม์ใิช่ยา และออกประกาศเกณฑจ์ริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทย พ.ศ.2559 

เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนน าไปสู่การปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม 

 

มตชิน แนวหน้า 

สยามรัฐ 

มลพษิกทม.-ปริมณฑล 

    -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถงึปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเลก็ที่เกนิค่า

มาตรฐาน  ว่า ไม่อยากให้ประชาชนวิตกกงัวลมากเกนิไป รัฐบาลก าลังให้ท าฝนเทยีมเพ่ือลด ฝุ่ นละออง  ที่

ส  าคญัทุกคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างๆ ต้องช่วยกนัลดฝุ่ นละอองด้วย  

    นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด  สธ. และโฆษก สธ . เปิดเผยว่า รมว .สธ.ได้สั่งการให้เฝ้าระวัง
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ตดิตามสถานการณแ์ละประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากโรคทางเดนิหายใจจากฝุ่ นละออง ซึ่งรายงานจาก 

คพ.ยังพบค่าฝุ่ นละอองเกนิมาตรฐานใน 6 จุด คอื สถานีตรวจวัดริมถนนอนิทรพิทกัษ์ ต .ทรงคนอง อ .พระ

ประแดง, ต.บางเสาธง อ .บางเสาธง จ .สมุทรปราการ , เขตธนบุรี, ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง และ

แขวงพลับพลา ส่วนสถานการณผ์ู้ป่วย จากการเฝ้าระวังของ รพ.ในพ้ืนที่ที่มค่ีาฝุ่ นละอองเกนิมาตรฐาน 

ผู้ป่วยโรคตาแดงมแีนวโน้มสงูขึ้น ผู้ป่วยโรคระบบทางเดนิหายใจ ไม่พบผู้ที่มอีาการรนุแรงหรือป่วยเป็นกลุ่ม

ก้อนหรือเสยีชีวิต โรคไข้หวัดใหญ่มแีนวโน้มลดลง และโรคปอดอกัเสบแนวโน้มคงที่ 

 งดใชแ้คปซีลห่อฝาขวด 

มตชิน 
เวบ็ไซตเ์ดลินิวส ์

 
 

   -เสนอข่าวนายวิจารย์ สมิาฉายา ปลัด ทส . พร้อมด้วยนางสณุ ีปิยะพันธุพ์งศ์ อธบิดกีรมควบคุมมลพิษ 

(คพ .) อย. สมาคมอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มไทย กลุ่มอตุสาหกรรมพลาสตกิ สภาอตุสาหกรรม ฯ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 11 หน่วยงาน ร่วมลงนามบนัทกึความร่ว มมอืการขบัเคล่ือนการเลิกใช้พลาสตกิ

หุ้มฝาขวดน า้ดื่ม หรือแคปซีล ซึ่งเป็นพลาสตกิพีวีซีขนาดเลก็ น า้หนักเบา การจัดเกบ็มารีไซเคลิ ยากและไม่
คุ้มทุน ท าให้แคปซี ลถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและทางทะเล เกดิปัญหาต่างๆ ตามมา และ หลายๆ 

ประเทศไม่ใช้แคปซีลแล้ว เช่น สงิคโ ปร์ เกาหลี อติาลี องักฤษ เป็นต้น  ส าหรับประเทศไทยมนี า้ดื่ม ทั้งที่ใช้

และไม่ใช้แคปซี ล เพ่ือร่วม กนัลดขยะพลาสตกิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทผู้ผลิตน า้ดื่มจึงร่วมกนั

ขบัเคล่ือนเลิกใช้แคปซี ล ซึ่งจะลดขยะ แคปซีลได้ถงึ 2,600 ล้านชิ้นหรือ 520 ตนัต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 

เม.ย.นี้       
    นายวันชัย ศรีทองค า ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยอาหารและการบริโภคอาหาร  อย. กล่าวว่า การใช้

แคปซีลไม่ได้เป็นข้อบงัคบั ของสธ . ซึ่งภาชนะบรรจุน า้ขวดจะมวีงแหวนเลก็ๆ ตดิผนึกอยู่ฝาขวด ด้านล่าง  

หากยังไม่เปิดขวด วงแหวนจะไม่ขาดจากกนั เป็นตวับ่งชี้ ว่าขวดน า้ดื่มยังไม่มกีารเปิดก่อนถงึมอืผู้บริโภค  

 

กรมประชาสมัพันธ ์

มตชิน 

คอลัมน์ ส่องโรคไข

สขุภาพ 

วคัซีนพษิสุนขับา้ 

    -เสนอข่าว นพ.สขุมุ กาญจนพิมาย อธบิดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตอืนสตัวแพทย์ บุคลากรที่

ท างานในสถานบ าบดัโรคสตัว์ ผู้ท  างานในห้องปฏบิตักิาร คนทั่วไปที่ต้องเดนิทางเข้าไปในถิ่นที่มโีรคพิษสนุัข

บ้าชุกชุม รวมถงึผู้ที่คอยดูแลสตัว์จรจัด อาจได้รับเชื้อโรคพิษสนุัขบ้าจากสนุัขหรือสตัว์ใกล้ตวั  ซึ่งในช่วง 2-

3 ปีที่ผ่านมา ไทยมแีนวโน้มเกดิโรคพิษสนุัขบ้าในสตัว์สงูขึ้น ปี 2558-2560 มรีายงานโรคพิษสนุัขบ้าใน

สตัว์ 330, 614 และ 843 ตวั และอตัราการเสยีชีวิตของประชาชน คอื 5, 14 และ 8 ราย ล่าสดุ เมื่อเดอืน

มกราคม มผีู้เสยีชีวิตรายแรก ที่ จ.สรุินทร์ ดงันั้น กรมวิทย์ฯ โดยสถาบนัชีววัตถุ ที่ท  าหน้าที่เป็น

ห้องปฏบิตักิารกลางของประเทศ ควบคุมคุณภาพของวัคซีนป้องกนัโรคพิษสนุัขบ้าส า หรับมนุษย์และสตัว์ 

รวมถงึเซรุ่มป้องกนัโรคพิษสนุัขบ้า จึงด าเนินการอย่างเตม็ที่ เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑท์ั้งสองมคีวาม

ปลอดภัย มคีุณภาพและประสทิธภิาพสามารถป้องกนัโรคให้กบัประชาชนและสตัว์ได้ 

 

กรมประชาสมัพันธ ์

ดูแลสุขภาพผูแ้สวงบุญ 

    -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิ บดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า ระหว่างเดอืน ต .ค.-มี.ค. ของทุกปี 

จะมพีระภิกษุ สามเณร แม่ชี พุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยและต่างชาต ิเดนิทางไปแสวงบุญ ณ สงัเวชนียสถาน 

ประเทศอนิเดยี เป็นจ านวนมาก สธ.จึงมอบหมายให้กรมการแพทย์จัดทมีแพทย์และพยาบาลไปดูแลรักษา

ผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานพยาบาลของวัดไทยในประเทศอนิเดยีและเนปาล ตลอดช่วงเทศกาลแสวงบุญ 

โดยระหว่างเดอืน พ .ย. 2560-มี.ค. 2561 ได้ส่งทมีแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานในสงักดั 15 แห่ง 

หมุนเวียนปฏบิตังิานในสถานพยาบาล 3 แห่ง 

 

กรมประชาสมัพันธ ์

ส านักข่าวไทย 

กรงุเทพธรุกจิ 

คมชัดลึก เดลินิวส ์

ทศันคติวยัรุ่นวนัวาเลนไทน ์

    -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธบิดกีรมสขุภาพจิต กล่าวว่า สถาบนัสขุภาพจิตเดก็และ

วัยรุ่นฯ ได้ส ารวจความสขุและทศันคตวิัยรุ่นต่อวันวาเลนไทน์ ปี 2561 ในช่วงเดอืน ม .ค.-ก.พ. ที่ผ่านมา 

จากกลุ่มตวัอย่างนักเรียน อายุ 11-19 ปี 2,100 คน ในร.ร.เขต กทม.และปริมณฑล พบว่าน่าเป็นห่วงเรื่อง

วิธคีดิและมุมมองการใช้ชีวิตของวัยรุ่น ที่น าความสขุและคุณค่าของตนเองไปผูกตดิกบัผู้อื่น โดยร้อยละ 

39.03 มองว่าเป็นวันแห่งความรักที่คนรักแสดงความรักให้กนั ส่วนของเหตผุลที่ อยากมแีฟน คร่ึงหนึ่งผูก

ความสขุของตนเองไว้กบัการมแีฟน และเมื่อไม่สบายใจ ร้อยละ 51.30 จะใช้วิธอียู่เงียบๆ คนเดยีว 

พยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง รองลงมาร้อยละ 43.45 เลือกระบายความรู้สกึ โดยเฉพาะกบัเพ่ือน
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มากกว่าพ่อแม่  

 

ส านักข่าวไทย 

มอบผลไมสี้แดงแทนความรกั 

    -เสนอข่าว พญ.อมัพร เบญจพลพิทกัษ์ รองอธบิดกีรมอนามยั กล่าวว่า ในช่วงวันวาเลนไทน์ ขอแนะน า

ทางเลือกที่มคุีณค่าทางโภชนาการ ด้วยการมอบกระเช้าผลไม้สแีดง ซึ่งมสีทีี่สื่อถงึความรักและอดุมด้วยใย

อาหาร วิตามนิ แร่ธาต ุและสารพฤกษเคมทีี่มคุีณประโยชน์ นอกจากจะเป็น การให้ของขวัญแทนใจแล้ว ยัง

เป็นการมอบสขุภาพดแีก่กนัด้วย ส่วนผู้ที่นิยมมอบชอ็กโกแลตในวันแห่งความรัก ควรเลือกดาร์กชอ็กโก

แลต ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสขุภาพของหัวใจ ช่วยให้โลหิตไหลเวียนดขีึ้น และช่วยลดอาการอดุตนัของหลอด

เลือด 

 

ทวีีช่อง 7 

โฆษณาเกินจริง 

    -เสนอข่าว กรณทีี่มกีารแชร์ภาพ “หญิงแย้” เนต็ไอดอลชื่อดงัถอืผลิตภัณฑ ์ “หัวเชื้อผวิขาว ” พร้อม

ข้อความว่า ใช้แล้วผวิขาวขึ้นอย่างแน่นอนภายใน 3-7 วัน และโชว์การทดลองใช้ให้เหน็ว่าผลิตภัณฑไ์ม่มี

สารปรอท ไม่พบความเป็นกรด ไม่มสีารไฮโดรควิโนน และอ้างมเีลขที่จดแจ้ง อย.ถูกต้อง 

    ภก.สมชาย ปรีชาทวีกจิ รองเลขาธกิาร อย . กล่าวว่า ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑหั์วเชื้อผวิขาวดงักล่าวแล้ว 

พบมเีลขจดทะเบยีน อย.จริง แต่การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณท าให้ผวิขาวภายใน 3-7 วัน ไม่เป็นความจริง 

ถอืเป็นการโฆษณาเกนิจริง ส่วนกรณทีี่หญิงแย้ถอืผลิตภัณฑด์งักล่าว  ถอืเป็นการร่วมโฆษณาเกนิจริงด้วย มี

โทษจ าคุกไม่เกนิ 1 ปี ปรับไม่เกนิ 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ขณะนี้ก าลังท าหนังสอืเรียกตวัหญิงแย้

และเจ้าของผลิตภัณฑเ์ข้ามาชี้แจง ก่อนจะร้องทุกขก์ล่าวโทษ พร้อมสั่งระงับการโฆษณาการแชร์ภาพดงักล่าว

ทนัท ี

 

เดลินิวส ์

โรคลมชกั 

    -เสนอข่าว นพ.วิทยา ชาตบิญัชาชัย ผอ.ศูนย์ความร่วมมอืระหว่างองคก์ารอนามยัโลก ด้านวิกฤตบิ าบดั

และอบุตัเิหตแุละประธานสนับสนุนการป้องกนัอบุตัเิหตจุราจร เปิดเผยถงึกรณกีรมการขนส่งทางบกจะเพ่ิม

โรคลมชักเป็น 1 ใน 5 โรคที่ห้ามขบัรถหรือในกลุ่ มเสี่ยงที่อาจเป็นอนัตรายต่อการขบัรถ ว่า เหน็ด้วยอย่าง

ยิ่ง เพราะเป็นการคดักรองผู้ขบัรถที่ไม่เหมาะสมออกไป  ส่วนกรณีที่ก  าหนดให้ผู้ขอใบขบัขี่ต้องใช้ใบรับรอง

แพทย์ตามแบบมาตรฐานที่แพทยสภาก าหนดขึ้นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. นั้น มสี่วนช่วยลดอบุตัเิหตทุาง

ถนนได้ โดยเฉพาะใบขบัขี่รถสาธารณะ 

     ด้าน นพ .ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบนัไทยมผีู้ป่วยโรคลมชัก 5-6 

แสนราย จากการศึกษา ของคลินิกลมชัก  สถาบนัประสาท วิทยา พบว่า  ผู้ป่วยโรคลมชักยังคงขบัรถอยู่ถงึ 

92% เคยเกดิอบุตัเิหต ุ46% โดยต้องเข้ารับการรักษาในรพ . 33% ภายใน 1 ปีผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังมอีาการชัก

ถงึ 46% ทั้งที่ส่วนใหญ่กนิยาสม ่าเสมอ และ 37% คดิว่าตนเองยังขบัรถได้โดยที่ไม่มคีวามเสี่ยง  ซึ่งอาจเป็น

อนัตรายต่อตนเองและผู้อื่นที่ขบัขี่รถบนท้องถนนได้ 

 

มตชิน 

ตรวจสอบลกัลอบท าแทง้ อ.หวัหิน 

   -เสนอข่าว นพ.สรุินทร์ สบืซึ้ ง นพ.สสจ.ประจวบครีีขนัธ ์ กล่าวถงึกรณพีบศพทารกในถงัขยะข้าง 7-11 

หมู่บ้านรวมสขุ เขตเทศบาลเมอืงหัวหิน รวม 4 ศพ คาดว่าน่าจะเป็นฝีมอืคลินิกเถื่อนรับจ้างท าแท้ง ว่า จาก

การตรวจสอบในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา ไม่เคยพบหรือด าเนินคดกีบัคลินิกลอบท าแท้งในพ้ืนที่ จ .

ประจวบครีีขนัธ ์แต่หลังจากพบศพทารกที่ อ.หัวหิน ได้สั่งการให้งานคุ้มครองผู้บริโภคตดิตามตรวจสอบ 

 


